
-สำเนา- 
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม อบต.โนนยอ ชั้นสอง 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
เริ่มประชุมเวลา 0๙.๓๐ น. 

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพจนชัย พัดไธสง นายกอบต.โนนยอ พจนชัย พัดไธสง  
2 นายทองคำ เตาะไธสง รองนายกฯ ทองคำ เตาะไธสง  
3 นายสมัย นามต้นทอง รองนายกฯ สมัย นามต้นทอง  
4 นายอุเทน สระทองหลาง เลขานุการนายกฯ อุเทน สระทองหลาง  
5 นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ/เลขาสภาฯ เพ็ญศรี จ้อยนุแสง  
๖ นายยงยุทธ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ยงยุทธ ศรีจันทร์  
๗ นายวีรกาล อุปนันท์ นักจัดการงานช่าง วีรกาล อุปนันท์  

 
 

 
 

/เมื่อที่ประ... 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง ประธานสภา อบต.โนนยอ ทิพย์สุคนธ์ กอกลาง  
2 นายกึกก้อง สุขศาลา รองประธานสภา อบต.โนนยอ กึกก้อง สุขศาลา  
3 นางสาวสุพัตรา สระสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สุพัตรา สระสิทธิ์  
4 นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ อภิสิทธิ์ พัดไธสง  
5 นายแล   พวงสมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ แล พวงสมบัติ  
6 นางดวงฤดี พัดไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ดวงฤดี พัดไธสง  
7 นายวินัย พรำขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ วินัย พรำขุนทด  
8 นางธนนิศ พันธุ์เหาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ธนนิศ พันธุ์เหาะ  
9 นางกัลยาณี เรืองนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ กัลยาณี เรืองนา  

10 นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑0 ไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ  



-๒- 
 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขาเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
- ประธานสภากลับมานั่งประจำท่ี และประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ 
  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ทำคำร้องต่อนายอำเภอชุมพวง    
ขอให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 
2565 เพื่อหารือโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในตำบล  ในการนี้จึงต้องขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงปริมาณงานโครงการก่อสร้าง และเรื่องเร่งด่วนอื่น ๆ อันเป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ 2562 นายอำเภอชุมพวง
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2565 มีกำหนดระยะเวลา 7 วัน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

๑.๒ : แจ้งแนวทางดำเนินการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
รับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 
  ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แจ้งระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
กำหนดให้หมอพื้นบ้านซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนใน
ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่
น้อยกว่า 10 ปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน สามารถยื่นคำขอรับรองการเป็นหมอพ้ืนบ้านได้
โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื ่อหมอ
พื้นบ้านและที่ว่าการอำเภอผู้รับรองคำขอเสนอชื่อ และส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

๑.๓ : แนวทางการควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง พืชอ่ืน
ใด พ.ศ. 2565 

   ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา    
ว่าคณะกรรมการสาธารณสุขอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงาน    

 
/ท้องถิ่นติด...   
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ท้องถิ่นติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และตามที่กฎหมายกำหนดไว้คณะกรรมการสาธารณสุขใน
การประชุมครั้งที่ 137-2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติออกคำสั่งแนะนำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางการควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่นหรือควันกัญชา
กัญชง หรือพืชอื่นใด เพื่อควบคุมกำกับการใช้กัญชา หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 9 มิถุนายน 
2565 จึงส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นสารเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงอาจทำ
ให้มีการนำพืชกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที ่ไม่เหมาะสม เช่น นันทนาการต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลายมากขึ ้น ทั้งการใช้ภายในครัวเรือน สถานที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับสาธารณสุข ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

๑.๔ : หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุตามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 10,896,44 คน เพ่ือบรรเทาผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565    
โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  เร่งประสานกับ
กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบข้อมูลกลุ ่มผู ้สูงอายุในกลุ ่มเป้าหมายให้ถูกต้องครบถ้วน         
เป็นปัจจุบันและต่อมาวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 

กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วขอเรียนว่าเพื ่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ
ผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน
เมษายน - กันยายน 65 ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ 100 บาท/เดือน/คน 
2. กลุ่มผู้สูงอายุ 70 - 75 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 150 บาท/เดือน/คน 
๓. กลุ่มผู้สูงอายุ ๘0 - ๘5 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ ๒๐0 บาท/เดือน/คน 
4. กลุ่มผู้สูงอายุ ๙0 ปีขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือ ๒๕0 บาท/เดือน/คน 
วิธีจ่ายเงิน 
1. ผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านบัญชีเงินฝากกรมบัญชีกลางจะโอนเข้า

บัญชีผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุมีความประสงค์ไว้  
 

/๒.ผู้สูงอา... 



-๔- 
2. ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่าย

ให้กับผู้สูงอายุเป็นเงินสด ณ ท้องถิ่น นั้น ๆ 
ที่ประขุม  :   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  

ที่ประชุม  :  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑ : เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ประธานสภาฯ  : เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ยื่นญัตติ
ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยขอให้สภาแห่งนี้พิจารณา
เรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายก อบต.โนนยอ : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพจนชัย      
พัดไธสง นายก อบต.โนนยอ ขอเรียนชี้แจงและขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานดังนี้ 

 ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที ่ 121/2565 ลงวันที่          
12 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทแสงเพชร การค้า จำกัด โดยนายประวิน พัฒนพีระเดช ตาม
โครงการปรับปรุงผิวทางลงหินคลุก (สายบ้านนายจันทร์ – คลองสายไหม และเชื่อมบ้านยาง)
หมู่ที่ 3 บ้านประดู่ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ปรับเกรดผิวทางเดิมและลงหินคลุกผิวทางกว้าง     
3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 
ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ปรับเกรดผิวทางเดิมและลงหินคลุกผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 6๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามที่     
อบต. โนนยอกำหนด กำหนดตามสัญญาจ้างเลขที่ 121/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2565 นั้น ต่อมาตรวจสอบพบว่าปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับราคาก่อสร้าง จึงได้แจ้งผู้รับจ้าง
ชะลอและได้ขอเปลี ่ยนแปลงปริมาณงานต่อที ่ประชุมสภาแห่งนี้  ก่อนแก้ไขสัญญาทำให้
ราชการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยได้เพิ่มปริมาณงานอีก 700 เมตร แต่ใช้เงินงบประมาณเท่า
เดิมโดยมีรายละเอียดขอแก้ไข ดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ หมายเหตุ 

ช่วงที่ 1 ปรับเกรดผิวทางเดิมและลงหินคลุกผิว
ทางกว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
630 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 ปรับเกรดผิวทางเดิมและลงหินคลุกผิว
ทางกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า 
6๐ ลบ.ม.รายละเอยีดตามที่ อบต. โนนยอกำหนด 

ช่วงที่ 1 ปรับเกรดผิวทางเดิมและลงหินคลุกผิว
ทางกว้าง 3 เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
630 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 ปรับเกรดผิวทางเดิมและลงหินคลุกผิว
ทางกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า 6๐ 
ลบ.ม.รายละเอียดตามที ่อบต. โนนยอกำหนด 

- เพ ิ ่ มปร ิมาณงาน ๗๐๐ ม .  เพื่ อ
หน่วยงานของรัฐได้ประโยชน์ 

- สภามีมติให้จ่ายขาดงบครั้งนี้ในคราว
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๒ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 



-๕- 
จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ  : ขอบคุณท่านนายก อบต. โนนยอ ที่อภิปรายและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ มีสมาชิกท่านใด
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ถ้าไม่มีดิฉันขอสอบถามว่าจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้หรือไม่ 

ที่ประขุม  :   อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องอ่ืน ๆ  

นายก อบต.โนนยอ : เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกทุกหมู่บ้านครับ ผมนายพจนชัย ขอขอบคุณที่
ประชุมแห่งนี้ ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามที่เสนอ และขอขอบคุณที่ทุกท่าน
ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุกเรื่องที่ผ่านมาด้วย ผมได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอประจำเดือน
สิงหาคมนี้มีข้อราชการจะแจ้งเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. การจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล มีกำหนด
จะรับลงทะเบียนใหม่หมดทั้งรายเก่า/รายใหม่  โดยจะต้องขอมีบัตรกับธนาคารออมสิน
และธกส. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนอำเภอชุมพวงได้หารือแนวทาง
โดยจะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออกบริการนอกสถานที่ใช้ อบต. ทุก อบต. เป็นจุดบริการ โดยขอ
ความร่วมมือให้ท้องถิ่นได้ช่วยเหลือในการรับลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้อง
ประชาชน กำหนดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 

2. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของ อบต.โนนยอ       
ผมได้ประสานท่านสมาชิกทุกหมู่ ร่วมสำรวจโครงการในหมู่ท่านว่าจะจัดทำโครงการใด
เร่งด่วนก่อนเพื่อบรรจุโครงการในปี 66 และให้ตรวจสอบว่าเป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาอีก
ทั้งอย่าลืมประสานผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมหารือว่าจุดใดเหมาะสม เพื่อเป็นการบูร
ณาการงานทุกภาคส่วนทั ้งปกครอง และอบต. โดยการจัดทำงบปี 66 ผมจะให้สมาชิก
ตัดสินใจเรื่องโครงการส่วนเรื่องโครงการภาพรวมผมจะพิจารณาอีกที 

๓. ตามที่รัฐบาลได้ปลดล็อคกัญชา กัญชง จากสารเสพติดและเปิดเสรีมีทั ้งข้อดี
ข้อเสีย แต่ผมว่าเสียมากกว่าเพราะไม่มีมาตรการที่จะควบคุมให้ดีพอ เช่น ทุกวันนี้เด็กและ
เยาวชน ต้มกัญชากินแบบ ทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงในเรื่องยาเสพติดให้โทษมากกว่าประโยชน์
ดังนั้น หน้าที่ของท้องถิ่น จึงขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้
ตระหนักและใช้ให้เกิดประโยชน์ 

4. การประกวดโครงการ To be Number one อำเภอให้ทุกท้องถิ่นส่งเข้าประกวด 
1 ทีม ผมมีนโยบายให้ส่งในนามอบต. 1 ทีม โดยให้ท่านปลัดท่าน สมาชิก เจ้าหน้าที่ร่วมกัน 
กำหนดการจะแจ้งอีกครั้ง 

๕. ผลการดำเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทำสัญญาแล้ว 5 โครงการ
ปัญหาอุปสรรคคือ ช่วงนี้เป็นฤดูฝนตกทำให้บางโครงการยังเข้าดำเนินการหน้างานไม่ได้    
และฝนพายุก็ทำให้ถนนหนทางชำรุดเสียหายไปเยอะ ต้องแก้ปัญหาอยู่เนืองๆ ปลูกหญ้าแฝก 

/ก็เอาไม่... 



-๖- 
ก็เอาไม่อยู ่เพราะหญ้าแฝกยังไม่ติดและแตกกอพายุมาแล้ววันนี ้ผมได้ประสานขอความ
อนุเคราะห์รถแบคโฮของโรงงานเพชรธารา เข้าไปแก้ไขเส้นทาง หมู่ 5 เพ่ือให้ราษฎรสัญจรได้
ชั่วคราวก่อนและได้วิเคราะห์เห็นว่า ถ้าใส่ท่อเปิดทางน้ำจะทำให้ถนนไม่ขาดเสียหายได้คงต้อง
หางบประมาณไปซ่อมแซมบางเส้นทางเข้าไปซ่อมแซมไม่ได้  ขอให้อดทนก่อนรอฟ้าเปิดคง
จะต้องรีบดำเนินการทันที 
 6. การขยายเฟสไฟฟ้าหมู่ 8 ผมได้ประสานไปยังหน่วยงานการไฟฟ้าชุมพวงแล้ว    
ให้เข้าดำเนินการแก้ไข เพราะจะใช้งบของ อบต. อย่างเดียวก็จะไม่เพียงพอ 

7. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 , 2 , 5 กำลังทำราคากลางอยู่ใน
ขั้นกำลังสืบราคาถังแชมเปญ 

8. แนวทางการจัดทำงบประมาณปี 2566 ของอบต.โนนยอ ผมได้ประสาน
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกแล้วน่าจะเข้าทัน 15 สิงหาคม 65 เพื่อให้สภาแห่งนี้พิจารณาร่างงบ 
ปี 66 โดยผมมีนโยบายที่จะครอบคลุมงบดูแลทุกภาคส่วน เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ ก็จะจัดทำกีฬาเยาวชนก็จะได้มีขึ้น เพราะสถานการณ์โควิดทุเลาเบาบางลง
แล้ว ส่วนกลุ่มอาชีพสตรีก็ต้องพัฒนาจะได้ผลักดันงบสู่ชุมชนมากขึ้น 

9. การจัดหารถกระเช้าก็อยากให้มีเพื ่อความสะดวกปลอดภัยในการบริการ
สาธารณะได้เต็มที่อีกครับ 

10. โครงการ U2T จะจัดอบรมการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายในแอพพริเคชั่น อยากให้
สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมและนำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมหมู่บ้านละ 6 คน ให้เน้นคนมีทักษะเรื่อง
การใช้โซเชียลจะดีมากและสมาชิกทุกคนเข้าร่วมจะได้ดูแลชุมชนเราอีกทางในอนาคต 

นายวินัย พรำขุนทด :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวินัย พรำขุนทด สมาชิกหมู่ที่ 7 อยากเสนอให้จัด
กิจกรรมกลุ่มเยาวชนด้วย เพราะเห็นจัดที่ผ่านมามีแต่ผู้สูงอายุ สตรี อยากเพิ่มกลุ่มเยาวชน
เวลาขอความร่วมมือจะได้มีเยาวชนมีส่วนร่วมด้วย 

นางกัลยาณี เรืองนา : เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางกัลยาณี เรืองนา สมาชิกหมู่ 9 ขอรายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนการออมของเราว่าเราได้มีการออมและปล่อยให้สมาชิกกู้นั้น ปัจจุบันเงินออมเราได้ปล่อย
กู้จนครบแล้ว ไม่เหลือเงินในมือเหลือดอกเบี้ยนิดหน่อย เดี๋ยวรายละเอียดจะพิมพ์แจ้งอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น. 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม   ลงชื่อ  เพ็ญศรี จ้อยนุแสง  ผู้จดบันทึก 
ลงชื่อ อภิสิทธิ์ พัดไธสง        (นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง) 
      (นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง)               เลขาสภาฯ   
ลงชื่อ ดวงฤดี พัดไธสง     รับรองถูกต้อง 
      (นางดวงฤดี พัดไธสง)    ลงชื่อ ทิพย์สุคนธ์ กอกลาง 
ลงชื่อ กัลยาณี เรืองนา         (นางทิพย์สุคนธ์ กอกลาง) 
     (นางกลัยาณี เรืองนา)         ประธานสภาฯ 
         


